
11. fundur stjórnar Aftureldingar 31. okt. 2012 

 

Fundur settur kl.  18:15 að Varmá. 

Mætt: Helga Jóhannesdóttir, Hekla Klemenzdóttir, Ásmundur Pálsson, Guðjón Helgason og  Kristín Reynisdóttir. 

Forföll tilkynntu: Anna Sigríður Guðnadóttir, Gylfi Gíslason 

Jóhann Már Helgason framkvæmdastjóri sat fundinn 

Dagskrá fundarins:  

1. Fundir með deildum 
2. Staðan á samningum við Mosfellsbæ 
3. Uppskeruhátíðin 
4. Erindi frá Varmárskóla 
5. Önnur mál. 

 
1. Fundir með deildum og fulltrúum aðalstjórnar eru fyrirhugaðir i næstu viku.  Fulltrúar aðalstjórnar á 

þessum fundum eru Guðjón, Helga, Hekla og Jóhann.  Farið verður m.a. yfir fjármál deildanna.   
2. Verið er að undirbúa viðræður við Mosfellsbæ. 
3. Verið er að undirbúa Uppskeruhátíð.   
4. Jákvætt að fá tengingu félagsins í skólaráð Varmárskóla.  Hvert  hlutverk þessa fulltrúa 

grenndarsamfélagsins í Skólaráði er óljóst.  Ákveðið að fá fulltrúann á fund með framkvæmdastjóra og 
varaformanni sem fyrst.  Ákveðið að senda erindi til fræðslunefndar Mosfellsbæjar um að fá fulltrúa í 
alla grunnskólana til þess að gæta jafnræðis í skólakerfinu. 

5. Önnur mál. 
a. Bréf frá UMSK.  Kynning á skýrslu Rannsóknar og greiningar fyrir UMSK um ánægju iðkenda 

félagsins fyrir aðalstjórn, formenn deilda, þjálfara, íþrótta- og tómstundanefnd  og starfsfólki 
íþróttamannvirkja er fyrirhuguð síðar. 

b. Uppgjöri Landsmóts 50+ er ekki lokið. 
c. Rædd samskipti starfsfólks íþróttamannvirkja við starfsfólk og iðkendur Aftureldingar. 

 

Fundi slitið kl. 20:15 

Fundinn ritaði Kristín Reynisdóttir. 
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